

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวตามสกุลเงินภูมิภาค แต่ปัจจัยการเมืองยังคงกดดัน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าเล็กน้อยตามการฟื้นตัวของสกุลเงินภูมิภาค แต่ยังคงจำกัดกรอบการเคลื่อนไหวไว้ จากแรงกดดันของปัจจัยการเมืองภายในประเทศ

* Yen ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี เมื่อเทียบยูโร และระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบดอลลาร์ ในช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังร่วงลง

ในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนใช้เงินเยนซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกว่าอัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้เพิ่มขึ้นว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น จะยังขยายตัวไปจนถึงปี 57 และญี่ปุ่นกำลังหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด

* นักลงทุนซื้อยูโร/ดอลลาร์ หลังจากข้อมูลของเยอรมนีระบุว่า อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน อาจสูงกว่าคาด ซึ่งลดโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินในเร็ว ๆ นี้

* ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ชันด์ันของเยอรมนี ที่สอดคล้องกับประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนนี้ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์สูงสุดที่ 1.5% ในผลสำรวจของรอยเตอร์

* แรงขายดอลลาร์ออสเตรเลียชะลอตัว หลังจากข้อมูลการใช้จ่าย และแผนการลงทุนของภาคเอกชน ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งทำให้ตลาดทบทวนใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย จะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยธนาคารกลางฯ จะประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของปีนี้ ในวันอังคารหน้า

* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.181 บาท

* 09.01 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.09/14 จาก 32.13/15 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.075/125 จาก 32.12/14 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.53/56 จาก 102.27 ในตลาดยูโรเมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3616/18 จาก 1.3594 ในตลาดยูโรเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้มี lower ลงมาเล็กน้อย บาทคงมี rebound กลับบ้าง หลังจากที่ย่อลงมาเยอะช่วงสัปดาห์นี้ แต่ก็ยัง bias ในทางอ่อนค่าได้อีก เพราะการเมือง ยังกดดันเรื่อยๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ตามการฟื้นตัวของหลาย ๆ สกุลเงินในภูมิภาค แต่คาดว่า การแข็งค่าจะยังถูกจำกัดไว้ จากปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.05 และแนวรับที่ 32.20

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล กล่าวกับผู้ร่วมชุมนุม เมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่า จะจบเกมการชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณให้ได้ภายใน 1-2 วัน โดย หากประสบความสำเร็จ จะเดินหน้าตั้งสภาประชาชนและรัฐบาลของประชาชนต่อไป เขายังยืนยันว่า จะไม่เจรจา และไม่ต่อรองกับรัฐบาล

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้